

BÁO CÁO THẨM TRA
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021,
phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND huyện và một số cơ quan chức năng, Ban Pháp chế HĐND huyện đã thống nhất nhận định, đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả thẩm tra

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) được triển khai, thực hiện toàn diện trong tất cả các lĩnh vực như: Việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong việc chi tiêu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã áp dụng theo các tiêu chuẩn, định mức được xây dựng cụ thể chi tiết trong “Quy chế chi tiêu nội bộ”; Trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức khu vực nhà nước; Trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN):

+ Tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên năm 2021 với số tiền: 3.782.000.000 đồng để bổ sung nguồn chi cải cách tiền lương; Tiết kiệm 40% nguồn thu học phí năm 2021 với số tiền: 1.433.000.000 đồng bổ sung để chi cải cách tiền lương.

+ Bố trí 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 thực hiện so với dự toán với số tiền: 1.300.000.000 đồng để bổ sung nguồn chi cải cách tiền lương; Thực hiện cắt giảm kinh phí theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính Phủ với số tiền là 4.132.575.000 đồng; Tiếp tục thực hiện cắt giảm theo Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính Phủ với số tiền là 2.664.000.000 đồng.

+ Trong năm đã phê duyệt mua sắm 24 gói thầu với tổng số tiền: 25.082.000.000 đồng. Tiết kiệm từ nguồn kinh phí thẩm định dự toán các gói thầu mua sắm trang thiết bị, chăm sóc cây xanh, XDCB là: 1.375.000.000 đồng; Quyết toán dự án hoàn thành tiết kiệm ngân sách là 436.000.000 đồng.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thật sự hiệu quả. Ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc có nơi vẫn còn hạn chế. Trong năm 2021, chưa phát hiện các hành vi lãng phí.

Báo cáo cần nêu rõ kết quả việc học tập việc học tập, làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh về THPT, CLP. Nêu rõ số liệu và kết quả cụ thể trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Báo cáo chưa phân tích rõ và so sánh kết quả thực hiện năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, cần nêu rõ kinh phí phê duyệt mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện. Đồng thời, đề nghị chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng tinh thần Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho CBCC, viên chức và nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, kết hợp với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt tư tưởng đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Kiến nghị của Ban pháp chế

*** Đối với UBND huyện**

Chỉ đạo các ngành các cấp nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tập trung kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, đánh giá hiệu quả, kết quả triển khai theo từng đợt.

Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công chức trong các cơ quan, ban, ngành để công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí thật sự có hiệu quả. Đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá xếp loại CBCC hàng năm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực của từng đơn vị.

Trên đây là báo cáo thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Ban Pháp chế xin trình trước HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT. HĐND – UBND - MTTQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Thế Sơn